

Số: /BC-UBND

Dương Quang, ngày tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện phong trào “TĐĐKXDĐSVH” năm 2024**

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mỹ Hòa.

Thực hiện Công văn số 2127/BCĐ ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã về việc báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2024

UBND xã Dương Quang, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Dương Quang xin báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như sau:

**I. TÌNH HÌNH CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH**

**1. Công tác chỉ đạo tham mưu, ban hành văn bản**

Phát huy kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” những năm vừa qua, ngay từ đầu năm 2024 UBND xã Dương Quang đã triển khai kế hoạch của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Mỹ Hòa về việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Mỹ Hòa năm 2024, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể ở địa phương thường xuyên sâu sát, quan tâm củng cố, kiện toàn, phân công cán bộ phụ trách địa bàn các thôn để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các thôn triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. BCĐ xã đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như:

- Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 27/3/2024 của BCĐ phong trào “TĐĐKXDĐSVH” xã Dương Quang về triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Dương Quang năm 2024.

- Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 của UBND xã Dương Quang về việc kiện toàn BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Dương Quang.

**2. Công tác tuyên truyền**

- Triển khai, tuyên truyền các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024;

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã, thực hiện vào các buổi sáng hàng ngày, hàng trăm tin bài với nhiều nội dung, chủ đề phong phú, đa dạng, tuyên truyền trực quan bằng pa nô, băng- rôn, khẩu hiệu.

- Tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phong trào thông qua các cuộc giao ban xã, sinh hoạt các chi hội, các ngày lễ kỷ niệm đồng thời chỉ đạo các khu dân cư thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, Quy ước xóm, cũng như thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bằng hình thức lồng ghép trong các cuộc họp xóm, sinh hoạt các chi hội.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Kết quả thực hiện 5 nội dung phong trào TĐĐKXĐĐSVH**

#### *1.1. Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng “xóa đói giảm nghèo”*

Trong quá trình triển khai phong trào, lãnh đạo các thôn đặc biệt quan tâm đến phát triển đời sống kinh tế gia đình; bằng các hình thức hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ giống, đào tạo nghề... đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế. Ngoài ra, thông qua các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đứng ra tín chấp giúp hội viên, đoàn viên thực hiện xóa đói giảm nghèo có hiệu quả.

Xã nhà đã hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cải thiện đời sống nhân dân. Tỷ lệ hộ giàu, hộ khá tăng đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt.

Năm 2024, theo kết quả điều tra, toàn xã còn 20 hộ nghèo đa chiều, chiếm 0.75% tổng số hộ dân toàn xã, toàn xã giảm 17 hộ nghèo đa chiều, tương đương với giảm 1.2% so với đầu năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2024 đạt 0.75%. Thu nhập đầu người đến nay đạt trên 70 triệu đồng/người/năm, diện mạo các thôn ngày càng đổi mới, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt cả về vật chất, tinh thần, hệ thống cơ sở hạ tầng của các thôn được xây dựng ngày một khang trang cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân.

#### *1.2. Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh*

Quá trình triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã góp phần tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Từng bước xây dựng các chuẩn mực, nếp sống văn hóa thấm dần vào từng người, từng gia đình và từng cộng đồng dân cư. Vận động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, đồng thời góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm chính là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, quốc phòng của xã.

#### *1.3. Thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật*

Đến nay có 100% các làng trên địa bàn xã đã hoàn thiện, bổ sung chỉnh sửa xong quy ước trong đó có các quy định về nếp sống văn hoá như: việc cưới cần được tổ chức đơn giản gọn nhẹ không phô trương khi mời khách, không sử dụng thuốc lá, xóa bỏ được việc thách cưới, việc tang đã xóa bỏ được tục lệ làm cỗ linh đình thay vào là chỉ làm cơm cho con cháu, loa kèn được mở nhỏ đủ nghe và tắt trước 10h tối.. Vì vậy, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân ngày càng nâng cao, phong trào "phòng chống tệ nạn xã hội" được đẩy mạnh, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, được tăng cường và giữ vững. Các khu dân cư thực hiện bài trừ mê tín, dị đoan, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, xây dựng mô hình “dòng họ tự quản”, “dòng họ văn hóa”, “dòng họ không có tệ nạn xã hội”, “dòng họ khuyến học”, mô hình đang được nhân rộng trên địa bàn xã.

Nhân dân các khu dân cư tích cực tham gia bảo vệ di tích lịch sử văn hoá, cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hoá dân tộc.

#### *1.4. Xây dựng môi trường văn hoá*

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nhân dân trong xã đồng tình hưởng ứng góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Những giá trị văn hoá mang tính truyền thống của từng địa phương và thuần phong mỹ tục được tốt đẹp được tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, khôi phục và phát huy tốt; nhiều thôn đã khôi phục tổ chức lễ hội làng vào dịp đầu xuân, tạo không khí phấn khởi vui tươi trong quần chúng nhân dân. Quan hệ xóm làng được củng cố, thành viên trong cộng đồng đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá, diện mạo các thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc. Các phong trào tình nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ bão, giúp đỡ người nghèo... được cán bộ và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng với tinh thần tương thân, tương ái. Đời sống văn hoá, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Nhân dân tích cực, hào hứng tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Các Câu lạc bộ như câu lạc bộ về lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên hoạt động có hiệu quả. Tiêu biểu về hoạt động văn nghệ, thể thao là các thôn Dương Xá, Bùi Bông, Lê Xá. Môi trường cảnh quan ở nông thôn ngày càng được cải thiện, các thôn, đều có tổ vệ sinh môi trường, thường xuyên thu gom rác thải về tập kết đúng nơi quy định.

#### *1.5. Xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao*

Với sự hỗ trợ của Nhà nước, hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao của từng thôn đã được xây dựng mới đến nay xã có 6/7 nhà văn hóa xã được xây mới khang trang sạch sẽ là điểm hội họp, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ của nhân dân.

Hiện nay xã đã đầu tư nâng cấp, xây dựng, tôn tạo các thiết chế văn hóa, thể thao cần thiết như: nhà văn hóa xã, sân vận động,... đảm bảo đúng tiêu chuẩn nhà văn hóa cấp xã theo quy định của Bộ VH-TT-DL. Nhà Văn hóa xã duy trì hoạt động tốt, đảm bảo phục vụ hiệu quả các sự kiện chính trị của xã và nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tinh thần của nhân dân.

## **2. Thực hiện 7 phong trào cụ thể trong phong trào TĐĐKXĐĐSVH**

### *2.1. Phong trào thi đua xây dựng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến*

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong những

năm qua xã Dương Quang thường xuyên quan tâm chăm lo đến công tác thi đua khen thưởng. Xác định công tác thi đua là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Nhiều phong trào thi đua thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia một cách tích cực đạt hiệu quả cao.

### *2.2. Phong trào xây dựng Gia đình văn hoá*

Nhằm nâng cao chất lượng gia đình Văn hoá Ban chỉ đạo phong trào thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn các thôn tiến hành phổ biến, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy định mới của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “TĐĐKXD ĐSVH”. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục được quan tâm với nhiều hình thức phong phú, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thành công "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại các thôn tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa được quan tâm thường xuyên, đến nay tỷ lệ các gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 98% trong đó đạt khoảng 97.7%.

### *2.3. Phong trào xây dựng Làng văn hoá*

Đây là phong trào trọng tâm, trong phong trào “TĐĐKXDĐSVH”. Trong những năm qua các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào xây dựng Làng văn hoá,.

Công tác xây dựng làng văn hoá được các cấp uỷ Đảng, Chính quyền đoàn thể quan tâm tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện hiệu quả. Đến nay, Công tác đăng ký công nhận danh hiệu các Làng văn hoá đảm bảo đúng quy định; 7/7 Làng văn hoá được công nhận phát huy tốt danh hiệu.

### *2.4. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư”*

Căn cứ Nội dung của Cuộc vận động, UBMTTQ xã đã xác định rõ các tiêu chí, cụ thể hoá bằng việc xây dựng thang, bảng điểm để làm căn cứ phân loại, đánh giá, bình xét công nhận và khen thưởng danh hiệu Khu dân cư tiên tiến hàng năm.

### *2.5. Phong trào Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá*

Phong trào xây dựng “cơ quan văn hoá” được triển khai đến nay đã được các cơ quan, trong toàn xã hưởng ứng tích cực. Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn xã đã hưởng ứng và thực hiện tốt các tiêu chí về nếp sống văn hoá, văn minh công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đồng thời phát động các phong trào như: phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo”, phong trào “Thi đua yêu nước”, mô hình “thanh niên tự quản”, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện “Vì người nghèo” ... hàng năm tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Quá trình thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đã cùng cố và nâng cao tính kỷ cương, nề nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác, cũng như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc. Bên cạnh đó, phong trào này đã tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị phấn đấu nâng cao hiệu quả công việc và hoàn

thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

### 2.6. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Phong trào TDTT quần chúng được duy trì và từng bước phát triển, một số loại hình thể thao như bóng đá, dân vũ, aerobic, cầu lông, bóng chuyền... thu hút được đông đảo nhân dân, lực lượng công nhân viên chức, lao động cùng tham gia, nhất là thanh thiếu niên, học sinh; số người tập luyện TDTT thường xuyên ngày càng tăng (tính đến nay số người tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn xã đạt khoảng 60%), Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng; xã tổ chức nhiều hoạt động thể thao khá phong phú, sôi nổi thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và các lễ hội truyền thống, tạo sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe thường xuyên trong nhân dân.

### 2.7. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo

Những năm qua, Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo”, xây dựng doanh nghiệp giỏi, cơ quan văn hóa và nhiều phong trào khác trên địa bàn xã đã đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả, được phát huy, nhất là trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân dân lao động cũng như mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp, ứng dụng KH-CN hiện đại vào chuyên môn nghiệp vụ, sản xuất kinh doanh, phát huy những ý tưởng sáng tạo của tập thể, cá nhân... Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều phát động phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, công nhân viên chức lao động, huy động nguồn lực trí tuệ phục vụ cho lao động, sản xuất của cơ quan, đơn vị, vì mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được các cơ quan, trường học chú trọng, đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc; công tác tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật và ứng dụng các thành tựu vào sản xuất được chú trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp đã đưa năng suất cây trồng, vật nuôi ngày càng tăng. Nhiều hộ gia đình được công nhận “Gia đình nông dân sản xuất giỏi”, nhiều mô hình sản xuất kinh tế có hiệu quả đã được nhân rộng trong toàn xã, thúc đẩy kinh tế các địa phương phát triển, ổn định và nâng cao đời sống người dân.

## III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Kết quả đạt được

Trong những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” có bước phát triển đáng kể, có tác động thiết thực đối với công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, chú trọng phát triển các phong trào xây dựng gia đình, làng hoá; phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; phong trào xây dựng cơ quan văn hoá; phong trào học tập, lao động sáng tạo; phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại... đã được các cơ sở, cơ quan, quan tâm thực hiện, do đó có tác dụng to lớn đối với việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội đảm bảo an ninh, trật tự; Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn

hoá thâm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng khu dân cư; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tạo nền tảng tư tưởng vững chắc.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

- Một số nơi còn chưa coi trọng chất lượng, một số làng văn hóa sau khi được công nhận, chưa tiếp tục có biện pháp củng cố, phát triển phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện, ở một số nơi còn có biểu hiện hình thức.

- Tệ nạn xã hội như thiếu tôn trọng luật lệ giao thông, mất vệ sinh, mất trật tự công cộng vẫn còn xảy ra;

- Hoạt động văn hoá, văn nghệ của nhân dân ở một số nơi còn nghèo nàn về nội dung kém hấp dẫn về hình thức; cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao chưa được đầu tư thích hợp.

- Một số thành viên trong Ban chỉ đạo xã, và Ban vận động các làng văn hoá chưa thật sự quan tâm đến phong trào, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ của thành viên được BCĐ phân công.

- Ban chỉ đạo chưa có kế hoạch kiểm tra, chưa duy trì kịp thời đánh giá kết quả thực hiện, hoặc còn hình thức trong sơ tổng kết, vì vậy chưa xác định bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp củng cố, xây dựng và phát triển phong trào phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong từng thời điểm.

- Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” mang tính xã hội rộng lớn, trong khi ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, đời sống, thu nhập của nhân dân các thôn trong xã chủ yếu vẫn là từ sản xuất nông nghiệp, do vậy việc huy động xã hội hoá để phát triển sự nghiệp văn hóa còn nhiều bất cập.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dành cho các hoạt động Văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chưa được sự quan tâm đầu tư thích đáng, nên việc tổ chức triển khai các hoạt động của phong trào gặp nhiều khó khăn.

- Việc biểu dương gương người tốt, việc tốt đối với từng phong trào còn chưa thường xuyên, có lúc còn coi nhẹ, một số ban, ngành chưa thực sự vào cuộc tích cực và thường xuyên.

## **3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế**

+ Cơ sở vật chất còn thiếu và lạc hậu, nhất là các thiết chế cho hoạt động văn hoá thể thao.

+ Việc sử dụng Sổ Vàng ghi danh của thôn còn chưa có do chưa có kinh phí.

+ Việc cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa chưa được thực hiện do xã chưa có nguồn kinh phí.

+ Nhận thức của nhân dân chưa đồng đều, nhất là văn minh nông thôn chưa theo kịp với xu thế, cộng với mặt trái của cơ chế thị trường có ảnh hưởng đến tư tưởng đạo đức, lối sống của một số cán bộ và nhân dân, có những biểu hiện trái với thuần phong mỹ tục, nảy sinh các tệ nạn xã hội ...

+ Một số phương thức chỉ đạo, quản lý, đầu tư xây dựng, huy động các nguồn lực xã hội hoá văn hoá - thể thao còn có những hạn chế, chương trình lồng ghép thiếu tập trung, hiệu quả chưa cao.

+ Sự phối hợp giữa các ngành các cấp trong việc thực hiện phong trào có lúc, có

nơi chưa đồng bộ và cho rằng phong trào là của ngành văn hoá và mặt trận tổ quốc.

#### **IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

- Tăng cường phối hợp thành viên BCD xã, đổi mới về hoạt động, xây dựng phong trào có trọng tâm, trọng điểm; theo dõi giám sát, kiểm tra hoạt động đối với Ban chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDĐSVH” cấp cơ sở,

- Duy trì thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy chế của Ban chỉ đạo thị xã về xét, công nhận lại danh hiệu “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa”; “xã tiêu biểu”.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, rà soát, xác định điểm mạnh yếu của phong trào, của từng thôn, kịp thời tham mưu cấp uỷ chính quyền tăng cường lãnh đạo chỉ đạo việc duy trì giữ vững và phát huy tốt danh hiệu gia đình văn hóa, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa;

- Tham mưu về các biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, TDTT, du lịch; đề xuất kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp để tạo cơ chế chính sách tăng cường hỗ trợ nguồn lực và xây dựng thiết chế văn hóa trong khu dân cư.

- Tham mưu, đề xuất kịp thời việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “TĐĐKXDĐSVH” xây dựng GDVH, làng văn hóa, xã tiêu biểu, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

#### **V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

- Nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của BCH Đảng ủy, UBND xã các ban ngành đoàn thể xã, đưa mục tiêu thực hiện phong trào “TĐĐKXDĐSVH” vào các kế hoạch chương trình phát triển kinh tế xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo từ xã đến thôn, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên BCD xã, các thành viên BCD xã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của các ban, ngành, đoàn thể.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước của Tổ dân phố, tuyên truyền cho cán bộ công chức, viên chức người lao động gương mẫu thực hiện văn hóa công sở, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào, kết hợp tuyên truyền thực hiện phong trào gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác.

- Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, nắm vững tình hình ở thôn để chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào đạt kết quả đề ra, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho thôn, tổ chức bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo đúng thực chất.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng triển khai thực hiện phong trào, phổ biến quán triệt đầy đủ các nội dung, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của phong trào theo sự chỉ đạo của cấp trên để kịp thời bổ xung các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở xã và thôn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác phong trào ở thôn, nâng cao hiểu biết chuyên môn để tổ chức thực hiện phong trào có hiệu quả.

- Quan tâm đầu tư xây các thiết chế văn hoá cơ sở, hạ tầng cho các thôn, tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia của người dân hỗ trợ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

## VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị cấp trên tiếp tục đầu tư nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hoá nói chung, thiết chế văn hoá ở thôn, xã, nói riêng.

2. Đề nghị BCD tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho BCD cấp xã và được đi tham quan học tập kinh nghiệm ở các tỉnh, các địa phương khác trong tỉnh để vận dụng vào địa phương mình nhằm nâng cao chất lượng phong trào.

3. Đề nghị UBND tỉnh bổ sung một số chính sách tài chính để hỗ trợ đầu tư ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho phong trào; ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới về phong trào phù hợp với tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện trong giai đoạn mới.

## VII. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

### 1. Phương hướng, nhiệm vụ

Mở rộng và phát triển phong trào “TĐĐKXDĐSVH” trên địa bàn xã, nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào, cụ thể là các nội dung văn hóa gắn với thực hiện phong trào “TĐĐKXDĐSVH” tổ chức thực hiện phong trào “TĐĐKXDĐSVH” đạt hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã đề ra.

### 2. Chỉ tiêu phấn đấu nâng cao chất lượng phong trào năm 2025

- 2.1. Phát triển PT “TĐĐKXDĐSVH” hiệu quả, chất lượng ở các Tổ dân phố.
- 2.2. Xây dựng phong trào “Người tốt, việc tốt”.
- 2.3. 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
- 2.4. 7/7 Thôn giữ vững danh hiệu Làng văn hóa.
- 2.5. Phát huy vai trò cuộc vận động “TĐĐKXDĐSVH” trong giai đoạn mới.
- 2.6. Xây dựng xã tiêu biểu.
- 2.7. Duy trì và phát huy danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu;
- 2.8. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa.
- 2.9. Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở; vận động nhân dân tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
- 2.10. 7/7 Thôn tiếp tục sửa đổi, bổ xung hương ước những quy định mới phù hợp với thực tiễn.

Trên đây là Báo cáo kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Dương Quang năm 2024. UBND xã Dương Quang trân trọng báo cáo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mỹ Hòa.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Thành viên BCD xã;
- Lưu: VT, VHXXH.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO**  
**TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Hồng Phượng**



